



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๒๖๕๔๒๐

ที่ อด ๑๕๓๒/๑๕๘

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเรียไ้และกาให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยวาน

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน ได้ดำเนินการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือกาให้บริการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียไ้และกาให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พบว่าในรอบ ๖๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานไม่มีการเรียไ้และกาให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามแบบรายงานการเรียไ้และกาให้ หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่น ในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) ขอรายงานผลดังกล่าว ให้ทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และได้โปรดดำเนินการ

(นายสายัณห์ ดวงพลจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- อนุมัติ

(นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์)
สาธารณสุขอำเภอไชยวาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
หัวข้อ : MOIT๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ไตรมาสที่ ๔ รายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS	
Link ภายนอก : https://www.chaiwandho.go.th/	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
สายัณห์ ดวงพลจันทร์ (นายสายัณห์ ดวงพลจันทร์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	อภิวัฒน์ ปิตุพงศ์ (นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไชยวาน วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
กมลชนก จันทร์ไสย (นางสาวกมลชนก จันทร์ไสย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	